



ทำบุญร่วมกัน : คราวเปิดตลาดสุขใจ หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่

ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตาม รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์อีก 4 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.โสภิน ทองปาน นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธรร อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา และ อาจารย์เชิญ บำรุงวงศ์ เพื่อไปร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ในการเปิดดำเนินงานของ “ตลาดสุขใจ”

ตลาดสุขใจนั้นเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ท่าน องคมนตรีวินัยอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานเปิดตลาด “ตลาดสุขใจ” ซึ่งแต่เดิมคุณสุชาดา ยิวบูรณ์ เจ้าของโรงแรมโรสการ์เดินสวนสามพราน ทั้งยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนตลาดสุขใจมาโดยตลอดมีความตั้งใจจะทำบุญครบรอบ 1 ปี ของตลาดสุขใจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเหตุอุทกภัยจึงจำเป็นต้องเลื่อนการทำบุญตลาด



การทำบุญครบรอบ 1 ปี ตลาดสุขใจ



คุณสุชาดา ยิวบูรณ์กล่าวทักทายชาวตลาดสุขใจ

สุขใจมาเป็นวันที่ 7 มกราคม 2555 นี้ ซึ่งช่วงเช้า นั้น เป็นการทำพิธีทางสงฆ์ ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าที่ละมือจากการจัดแผงสินค้ามาเข้าร่วมการทำบุญอย่างหนาแน่น

ช่วงบ่ายคุณสุชาดาได้กล่าวถึงเจตน์จำนงค์ของชาวตลาดสุขใจว่า “ในวาระที่ตลาดสุขใจครบรอบ 1 ปีนั้น ชาวตลาดสุขใจต้องการ “คนดี” เพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้แก่ชาวตลาดสุขใจต่อไป” ในการนี้คุณสุชาดาได้รับเกียรติจากคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการกล่าววยพรและให้กำลังใจแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสุขใจ “ถือโอกาสในวันมงคลทำบุญตลาดสุขใจครั้งแรกในปี 2555 เป็นช่วงขึ้นปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มาหากุศลกภัยเพิ่งผ่านพ้นไป เรากำลังอยู่ในช่วงของการสร้างใหม่ วางแผนใหม่ คิดใหม่ พยายามทำทุกสิ่งให้ดีขึ้น เราต้องไม่ท้อแท้ ไม่อ่อนแอ จงเข้มแข็ง อดทน มานะพยายามใช้สติปัญญา อาศัยธรรมะและพระบรมราโชวาทเป็นหลักนำทางในการพัฒนา ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้องเริ่มจากฐานราก ต้องระเบิดจากข้างใน และต้องกระทำอย่างพอเพียง” คุณไพบูลย์กล่าว

ชาวตลาดสุขใจได้ขอให้คุณไพบูลย์เสนอแนะและให้กำลังใจในการทำการเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ที่ทำการเกษตรอินทรีย์อยู่เพียงแค่นี้ไม่ถึง 1% จากเกษตรกรทั้งประเทศ คุณไพบูลย์จึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “เราโชคดีที่มีตลาดสุขใจ ซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ออร์แกนิก การเกษตรอินทรีย์ เพราะนี่คือแนวโน้มของประเทศไทยและประชาคมโลกในภาคหน้า ถึงในปัจจุบันเกษตรอินทรีย์นั้นถือได้ว่าเดินมาไกลพอสมควร แต่ก็เดินไปเพียงแค่วาระทางเดียว เท่านั้น ที่กล่าวเช่นนี้เพราะหากเปรียบเทียบเกษตรอินทรีย์เสมือนการปีนขึ้นภูเขาเอเวอร์เรสที่สูงประมาณ 29,000 ฟุต ก่อนหน้านี้เราอยู่ที่เชิงเขา แต่ในปัจจุบันซึ่งผ่านมา 20 ปี การเกษตรอินทรีย์ได้ปีนมาถึง 1,000 ฟุตแล้ว แต่ยังไม่เหลืออีก 28,000 ฟุต นั่นแสดงว่าเกษตรอินทรีย์ของบ้านเราถึงจะเห็นผลชัดแต่ก็เกิดผลขึ้นมาในที่สุด แต่หากจะเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความก้าวหน้ามากกว่า อาทิ สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ หรือแม้แต่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มีประชากรน้อย ทำให้เขามีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือ อีกทั้งสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์นั้น คือ การ



บรรยายพิเศษ โดยคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม



คุณไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.จุฑาทิพย์ คุณอรุณ และชาวตลาดสุขใจถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก



เดิมหรือดีขึ้น แม้ว่าชาวเราจะทำนาแบบซีเกียจก็ยังมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ยังเป็นผลดีต่อร่างกาย เพราะเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีนั้น จะไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย ทำให้สุขภาพยังคงแข็งแรง”

ทั้งนี้คุณไพบูลย์ ได้เล็งเห็นว่าประชาชนทุกคนต้องเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ เช่นแนวทาง “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี คือ

1. พลังทางสังคม คือ พลังของประชาชน
2. พลังปัญญา ความเข้าใจ ต้องมีการเรียนรู้รวมถึงความสามารถในการจัดการด้วย
3. พลังภาครัฐ คือ การใช้กฎหมาย

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำประสบการณ์ของเกษตรกรแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน อย่างเช่น ชาวานที่สุพรรณบุรี เขาใช้เวลาสัปดาห์ละครึ่งวันมาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ผลไม้อินทรีย์ ผักอินทรีย์ วิธีทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ ในที่สุดต้นทุนจึงลดลง ผลผลิตทำ



ผัก ผลไม้อินทรีย์สด ๆ ที่จำหน่ายในตลาดสุขใจ

หากแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือต้องส่งต่อเจตนากรณีในการทำเกษตรอินทรีย์ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกและปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ตาม โดยใช้กระบวนการ 2 วิธี คือ การสื่อสารโดยการพูด การเขียน และการทำกิจกรรม โดยส่วนตัวคุณไพบูลย์ได้ส่งต่อเจตนากรณีผ่านเทคนิคต่างๆที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์” เช่น การส่งเสริมบูรณะองค์กร ชุมชน อาทิ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิของตนเอง ซึ่งมีจุดเน้นเรื่องที่สำคัญ อยู่ 4 เรื่องคือ 1. ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข 2. สันติวิธี 3. การมีหัวใจอาสา และการแบ่งปันในสังคม 4.การป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็งและหัวใจ เป็นต้น

ในตอนท้ายได้มีโอกาสเดินชมบรรยากาศการเปิดตลาดสุขใจในวันแรก ช่วงสายๆ หลังจากพ่อค้าแม่ค้าจัดเรียงสินค้าเรียบร้อยแล้ว เริ่มมี

ประชาชนทยอยเข้ามาเลือกซื้อสินค้ากันหนาตา โดยสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของตลาดสุขใจจะไม่พ้นผักและผลไม้อินทรีย์ ที่เกษตรกรเจ้าของได้นำมาขายในราคาที่ย่อมเยาว์ อาทิ ส้มโอ มะเฟือง ชมพูกล้วย ฝรั่ง มะนาว ตำลึง บวบ เห็ด ผักกาดขาว ชะอม ฯลฯ ยังมีอาหารจากเกษตรอินทรีย์ที่ถูกนำมาประยุกต์ให้มีความแปลกใหม่ เก๋ไก๋ และทานง่ายขึ้น ล้วนอร่อยถูกปากมากประโยชน์ อาทิ ข้าวย่ำธัญพืช ขนมจีนเห็ด ไข่ไก่อินทรีย์ ข้าวตังข้าวกล้อง กระเจี๊ยบอบกรอบ ผักอบกรอบ น้ำพริกข้าว แหมมพริกข้าว เป็นต้น ทั้งยังเป็นศูนย์รวมข้าวหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ตลาดสุขใจยังเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้สำหรับคนรักสุขภาพ เนื่องจากทุกเดือนจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้บริโภคอีกด้วย